

Số: 53/TB-THVT

Vinh, ngày 30 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết quả chọn Trung tâm Ngoại ngữ liên kết với nhà trường dạy học tiếng Anh tăng cường lớp 1 - Năm học 2024 - 2025

Thực hiện công văn số 1806/SGDDĐT-CTTT-GDTX ngày 19/8/2024 của sở GDĐT Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường Tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm học 2024 - 2025;

Căn cứ công văn số 701/PGDDĐT ngày 22/8/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường Tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vinh, năm học 2024 - 2025;

Sau khi ra thông báo Tuyển chọn Trung tâm Ngoại ngữ liên kết với nhà trường dạy học tiếng Anh tăng cường lớp 1, Năm học 2024 - 2025 trên trang Website và bảng công khai, nhà trường đã nhận được 01 (một) bộ hồ sơ của trung tâm Ngoại ngữ Việt - Úc 3 có địa chỉ số 15 đường Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian thẩm định hồ sơ xin phối hợp với trường thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường lớp 1 năm học 2024 - 2025, trường TH Vinh Tân công khai kết quả kiểm tra, đánh giá, lựa chọn trung tâm ngoại ngữ liên kết với trường đó là:

#### 1. Kết quả kiểm tra, đánh giá

T	Nội dung thẩm định	Tiêu chí đánh giá/Điểm	Đánh giá/Điểm
	Hồ sơ pháp lý	"Đạt" hay "không đạt"	Đạt
	Năng lực đội ngũ giáo viên	Chấm điểm (từ 0 đến 11 điểm)	7.0 điểm
	Kinh nghiệm (Bản sao các hợp đồng thực hiện Chương trình tăng cường dạy học tiếng Anh mà đơn vị đã/đang thực hiện)	Chấm điểm (từ 0 đến 3 điểm)	3 điểm

#### 2. Kết quả lựa chọn

Trung tâm Ngoại ngữ Việt - Úc 3 có địa chỉ số 15 đường Phan Bội Châu,



phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, dựa trên hồ sơ năng lực của trung tâm, hội đồng đã đánh giá: Trung tâm Ngoại ngữ Việt - Úc 3 với đội ngũ giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam có đầy đủ bằng cấp theo quy định và có nhiều kinh nghiệm trong công tác dạy học. Trung tâm là đơn vị uy tín, từng thực hiện nhiều hợp đồng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An. Trung tâm có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện Chương trình tiếng Anh tăng cường tại các nhà trường, số lượng học sinh tham gia với trung tâm đạt kết quả cao. Mức học phí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của phụ huynh địa phương và không vượt quá mức thu cho phép của UBND và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

Để liên kết tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường cho học sinh khối 1 năm học 2024 - 2025, nhà trường đã lựa chọn Trung tâm Ngoại ngữ Việt - Úc 3 có địa chỉ số 15 đường Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhà trường xin thông báo trên trang Website và bảng công khai kết quả lựa chọn trung tâm để cha mẹ học sinh, học sinh được biết, theo dõi và giám sát.

#### **Nơi nhận**

- Trang Website (để TB);
- Phòng GD – ĐT TP Vinh (để b/c);
- TTNgại ngữ Việt - Úc 3; (phối hợp t/h);
- Lưu VT.

**HIỆU TRƯỞNG**  
  
**Nguyễn Thị Thảo**

